

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TỨC TRANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / UBND-TY
V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh trên đàn
gia súc, gia cầm

Tức Tranh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Các Ông, Bà Trưởng xóm.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản ngày 11/5/2024 đã phát hiện 01 ổ Dịch tả lợn Châu Phi tại xóm Là Bo và xóm Đồng Bài, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai với số lợn chết, buộc tiêu huỷ là 07 con.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn các xóm thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Hướng dẫn, đôn đốc các xóm đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Đợt 1/2024 cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo hoàn thành trong tháng 5/2024.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu phi theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y.

2. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các xóm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp đến các hộ chăn nuôi về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống thực hiện ký cam kết với các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống, khai báo, kê khai chăn nuôi theo đúng quy định.

Tăng cường giám sát dịch bệnh, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao, các khu vực giáp ranh với các địa phương đang có dịch để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, không để dịch lây lan ra diện rộng, xử lý nghiêm các trường hợp đầu dịch, không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vớt xác động vật chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh.

3. Tập trung tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt I/2024 trong tháng 5/2024, đặc biệt đối với các bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng..., bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng vắc xin.

Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, khử trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao, có biện pháp ngăn

chặn các loài véc tơ truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc diệt các loài véc tơ truyền bệnh, thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

UBND xã đề nghị các xóm nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

-19 xóm

-Lưu: VP-NN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Ngọc Danh